

# PHỤ NỮ THÀNH PHỐ Góp phần xây dựng đô thị văn minh



Chi hội Phụ nữ tổ 1, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) tặng gạo cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bằng những mô hình cụ thể, việc làm thiết thực và những kết quả nổi bật, phụ nữ thành phố Thái Bình đã và đang là nhân tố tích cực thực hiện các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Chi Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố cho biết: Xác định phụ nữ phải là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, chính vì vậy, các mô hình: xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", đường hoa phụ nữ, trồng cây bóng mát, trồng hoa tại trụ sở cơ quan, tuyến đường phụ nữ tự quản, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon... đã được các cơ sở hội tích cực xây dựng và nhân rộng. Các mô hình đã trang bị cho các thành viên kiến thức bảo vệ môi trường; trang bị 4.430 lần nhựa trị giá hơn 97 triệu đồng cho các thành viên sử dụng khi đi chợ nhằm hạn chế việc sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Đối với thành phố, việc phân loại rác thải tại nguồn và bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định là hết sức cần thiết bởi sẽ góp phần làm cho thành phố đẹp và văn minh hơn. Thay vì đống rác thối, phụ nữ nhiều địa phương

đã tách lượng rác hữu cơ ủ phân vi sinh bón cho cây trồng; thức ăn thừa tận dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm; rác phân hủy như hộp xốp, túi nilon để riêng thuận tiện cho việc thu gom và xử lý. Bà Nguyễn Thị Loan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lê Lợi, xã Vũ Đông cho biết: Phân loại rác thải tại gia đình được cán bộ, hội viên làm 5 - 6 năm nay. Gần đây, cán bộ, hội viên được tặng các thùng đựng rác hữu cơ, vỏ cơ nên việc phân loại rác tại gia đình nên nếp và bảo đảm vệ sinh hơn. Cách làm này vừa sạch sẽ trong khuôn viên gia đình mà đường sá cũng đẹp, bớt rác thải ra môi trường.

Các cấp hội còn phối hợp tổ chức ra quân huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh môi trường, bốc dỡ quang cáo, rao vặt trái phép, thu gom rác thải tại các điểm tự phát. Chị Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Hồng Phong cho biết: Đội dân vận của Hội LHPN phường thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; cùng với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị, giữ gìn cảnh quan. Cùng với đó là việc vận động gia đình cán

bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh gắn với xây dựng gia đình văn hóa, đặc biệt trong việc cưới, việc tang hạn chế bực rạ dưới lòng đường gây cản trở giao thông, không làm cổ linh đình gây lãng phí, không mở loa quá công suất, không rải giấy tiền trên đường gây mất mỹ quan đô thị; vận động, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi sản xuất, kinh doanh, khách hàng để xe đúng nơi quy định, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các cơ sở hội đều có các mô hình hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các mô hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, sức khỏe, tinh thần cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn nói riêng và phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư nói chung. Xác định xây dựng đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị lâu dài, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, thiết thực và hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

**KUÂN PHƯƠNG**

# CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.



Công an huyện Quỳnh Phụ hướng dẫn người dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử.

thị trấn đã điều tra làm rõ 32 vụ phạm pháp hình sự; bắt quả tang 12 vụ/18 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13,05 gam heroin và 11,5 gam ma túy đá; phát hiện xử lý 4 vụ vi phạm pháp luật xử lý 2 vụ/2 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra 126 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện xử lý 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 triệu đồng. Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thực hiện thường xuyên. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý 352 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 32 phương tiện, tước giấy phép lái xe 20 trường hợp. Thông qua công tác vận động thu hồi pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cơ quan chức năng đã thu giữ 2,2kg pháo các loại, 2 quả bom, 51 quả lựu đạn, 1 súng quân dụng, 4 súng tự chế, 117 viên đạn...

Hồi 18 giờ 30 phút ngày 2/3/2022, tại thôn Tiên Cầu, xã Quỳnh Trang, đội nghiệp vụ Công an huyện Quỳnh Phụ bắt

quả tang Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1966, trú tại thôn Liên Minh, xã Minh Tân (Đông Hưng) và Nguyễn Quế Phúc, sinh năm 1989, trú tại thôn Thượng Phúc, xã An Ấp (Quỳnh Phụ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 92 gói nhỏ chứa heroin, 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova biển kiểm soát 30N-8043. Cả 2 đối tượng trên đều nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, đối tượng Nguyễn Thành Vinh đã có 3 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận mua ma túy về chia thành các gói nhỏ để sử dụng cho bản thân, khi có người mua thì bán kiếm lời. Cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Thành Vinh và Nguyễn Quế Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện từ tháng 1 - 9/2021, Mai Ngọc Uân, sinh năm 1975, trú thôn Dục Linh 1, xã An Ninh cho anh Đ.V.Q, sinh năm 1975, trú cùng thôn vay số tiền 20 triệu đồng với mức lãi suất 730%/năm, từ số tiền

20 triệu cho vay ban đầu đối tượng Uân đã thu lời bất chính hơn 188 triệu đồng. Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Công an huyện đã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Quang Thành, Trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực đoàn kết, hiệp đồng, lập thêm nhiều chiến công trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

**TRINH CƯỜNG**

# "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau"

Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các đảng viên xã Đông Phương (Đông Hưng) gương mẫu thực hiện trên mọi lĩnh vực. Những việc làm thiết thực của các đảng viên "đầu tàu" có sức lan tỏa lớn, khơi dậy sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, đưa Đông Phương dẫn trở thành một miền quê đáng sống.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng rãi, dài trên 500m, ông Đỗ Sỹ Hưởng, Bí thư Chi bộ thôn Trần Phú cho biết: Con đường này trước đây nhỏ hẹp, khó đi lại, hay xảy ra va quệt giao thông, Chi bộ đã họp thống nhất huy động sức dân để mở rộng theo tiêu chí NTM, nhiều đảng viên đã tích cực hưởng ứng, gương mẫu đi đầu, trong đó có đảng viên cao tuổi Hoàng Đình Duyệt. Năm nay ông Duyệt 79 tuổi đời, 52 năm tuổi đảng, bước đi đã chậm song việc làng, việc nước ông luôn đi trước tiên phong. Ông đã dùng 200 triệu đồng tiền tiết kiệm từ lương hưu, trợ cấp thương binh, tiền khen thưởng Huy hiệu Đảng... ủng hộ thôn, xã nâng cấp đường giao thông, tu sửa trường học. Ông chia sẻ: Xây dựng NTM, NTM nâng cao là chủ trương hợp lòng dân, tôi tuổi cao không thể tham gia lao động cùng bà con song vẫn muốn đóng góp một chút để xây

dựng quê hương, làm gương cho con cháu.

Đông Phương từ vùng quê nghèo nay thực sự đổi mới. Những con đường từ sức dân không chỉ được đổ bê tông rộng rãi mà còn bảo đảm tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Bà Lưu Thị Nhận, Bí thư Chi bộ thôn Trung cho biết: Để chung tay xây dựng NTM nâng cao, Chi bộ luôn đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí trong Chi ủy miệng nói, tay làm những việc có ích cho dân, cho địa phương thì "làng nước" mới theo. Do vậy, thời gian qua, thôn có phát động, huy động việc gì là cán bộ, đảng viên và nhân dân đều hưởng ứng nhiệt tình. Ai có đất hiến đất, ai có công góp công, công trình, cây cối, hàng rào của gia đình vướng đều được nhân dân tự nguyện tháo dỡ phục vụ mở đường, xây dựng các công trình công ích. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng góp tiền lắp điện thắp sáng đường quê; trồng cây xanh, trồng hoa làm đẹp các tuyến đường; thường xuyên ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm... Họ cũng chính là người mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa nhập và phát triển nghề về địa phương để làm giàu cho gia đình, cho xã hội.



Đảng viên Hoàng Đình Duyệt (ngoài cùng bên phải) dùng tiền tiết kiệm ủng hộ làm đường giao thông nông thôn.

Về Đông Phương điều để nhận thấy là việc quy hoạch, kiến thiết NTM của xã khá bài bản. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhất là hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng có kết nối liên hoàn, thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân. Đồng chí Phạm Hữu Long, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 340 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn. Ý Đảng - lòng dân hòa quyện chính là nguồn lực to lớn để Đông Phương có sự "thay da đổi thịt" như hôm nay. Đầu vậy, để khơi dậy sức dân trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn phải kể đến vai trò của các chi bộ, các đảng viên. Ở đây, cán bộ, đảng viên, đặc

biệt là những người đứng đầu luôn là những người đi trước, làm trước đã nêu gương, khuyến khích, động viên nhân dân làm theo. Vì vậy, trong hành trình đi đầu xây dựng NTM, NTM nâng cao, bên cạnh nguồn hỗ trợ của cấp trên, các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 15 tỷ đồng, con em xa quê ủng hộ 2,5 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 25 tỷ đồng, hiến 20.000m<sup>2</sup> đất và nhiều công trình, tường rào, cây cối... Từ xã thuần nông, khó khăn của huyện, Đông Phương giờ đã khoác lên mình chiếc áo mới, phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã rất phát triển với 5 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm

cho trên 2.500 lao động, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 50 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1%.

Dù đã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao song Đông Phương không thỏa mãn mà tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu xây dựng NTM là không có điểm dừng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Từ đó địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu hết năm 2023 đạt xã NTM kiểu mẫu.

